



Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2018, huyện Vĩnh Thạnh là một trong những địa phương đi đầu của thành phố Cần Thơ tiến hành xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện Vĩnh Thạnh đã rộn ràng đón xuân Tân Sửu trong diện mạo của nông thôn mới nâng cao với sự thay da đổi thịt đến từng con đường, từng ngôi nhà và cả đời sống vật chất, tinh thần của người dân..

# Phát huy nội lực

## XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

➤ Bài, ảnh: Ngọc Hiền

### Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Thạnh



Ứng dụng máy cấy trong khâu xuống giống tại HTX Hiếu Bình

#### Hành trình từ huyện nông thôn mới Vĩnh Thạnh đến huyện nông thôn mới nâng cao

Trong không khí của những ngày vào xuân có dịp đến với huyện Vĩnh Thạnh hôm nay, những người con xa quê và cả du khách đến với vùng đất thuần nông này của thành phố Cần Thơ sẽ không khỏi ngỡ ngàng với sự “thay da đổi thịt” của vùng đất này. Từ một huyện thuần nông cùng với những con đường đất đá gồ ghề,

những tuyến đường bị ngập úng vào mùa mưa lũ của hơn chục năm trước giờ đã biến thành những con đường trải nhựa hoặc bê tông rộng rãi, thẳng tắp với hai bên đường trồng hoa, cảnh quan tuyệt đẹp! Thay cho những căn nhà ọp ẹp cũ kỹ trước kia là những ngôi nhà kiên cố, kiến trúc hiện đại san sát hai bên đường dọc các tuyến đường liên huyện, liên xóm, liên ấp... Người dân thì luôn hồ hởi, tự hào vì là “cư dân của huyện nông thôn mới”.

Nhớ lại những năm đầu làm “nông thôn mới”, một lãnh đạo có thâm niên của huyện Vĩnh Thạnh tâm sự: những năm đầu xây dựng nông thôn mới huyện gặp rất nhiều khó khăn vì huyện có xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung của thành phố; chưa kể vì là huyện thuần nông và ở xa trung tâm nên kết cấu hạ tầng thấp kém, thu nhập người dân nông thôn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, tình trạng di cư lao động đến các thành phố lớn như Bình Dương, Đồng Nai,... thậm chí di chuyển vào các quận trung tâm của thành phố để tìm việc làm rất phổ biến, xã phải “xấn quân” đi khắp nơi để vận động bà con thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; đặc biệt là tiêu chí số 10 và 11 về thu nhập và giảm tỉ lệ hộ nghèo.

Nhờ vào chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhờ quyết tâm chỉ đạo của cấp ủy; huyện ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về việc xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM. Kết quả: không đến 10 năm, cuối năm 2018 huyện đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với 100% xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 2 thị trấn được công nhận thị trấn văn minh đô thị. Trong vòng 10 năm, huyện đã huy động các nguồn lực được gần 2 nghìn tỉ đồng, trong đó nhân dân góp gần 400 tỷ đồng cho mục tiêu xây dựng NTM. Tại lễ công bố, lãnh đạo địa phương đã tự hào báo cáo: diện mạo nông thôn huyện đổi thay vượt bậc, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân được nâng cao; đời sống văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, những giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, chất lượng giáo dục, y tế được nâng cao; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được đảm bảo,... và còn nhiều rất nhiều những đổi thay không thể kể hết.

Những cái tên được xướng lên như: “xã Thạnh Lợi” huy động được gần 100 tỉ đồng, trong đó vốn tín dụng và nhân dân đóng góp hơn 10 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng; “xã Vĩnh Trinh quan tâm đặc biệt đến phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ; tạo thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động”... niềm vui không thể nào kể xiết!

### **Tiếp bước cho hành trình: Phát huy nội lực, chung tay nâng chất nông thôn mới tiến tới nông thôn mới nâng cao**

Không dừng lại với thành quả đạt được; hiện nay toàn Đảng toàn quân và toàn dân huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục nỗ lực, đoàn kết hướng đến mục tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Minh Cần - Bí thư xã Thạnh Lợi cho biết: quán triệt chủ trương, nghị quyết của huyện ủy và chỉ đạo của thành phố; hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia Chương trình Nông thôn mới Trung ương việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí luôn được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm và xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Phát huy tốt mọi tiềm lực của địa phương trên cơ sở dựa vào nội lực là chính để phục vụ mục đích lâu dài

của toàn xã hội. Toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân chung tay xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Một lãnh đạo huyện cho biết: giải pháp mang tính mấu chốt và đột phá là tập trung nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của người dân, là chủ thể thực hiện và hưởng lợi ích trực tiếp từ chương trình nông thôn mới để từ đó phát huy sức mạnh nội lực của toàn dân!

Vẫn với phương châm “xây dựng nông thôn mới, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhưng ngày nay ngoài các hoạt động tuyên truyền; huyện Vĩnh Thạnh tập trung nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả để người dân hiểu rõ và tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì ổn định đời sống người dân, không chỉ giảm đến mức thấp nhất tình trạng di cư lao động mà còn tranh thủ thu hút nguồn lực lao động, con em địa phương đã được học hành bài bản, chiêm nghiệm từ các trường uy tín về góp phần xây dựng quê hương!

Muốn phát huy nội lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao thì đời sống kinh tế của người dân phải được duy trì ổn định và không ngừng phát triển, dân có giàu thì nước mới mạnh. Do đó, huyện luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; không ngừng triển khai đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phát huy tinh thần làm chủ tập thể, phát huy nội lực của người dân thông qua mô hình kinh tế tập thể tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân...

Nhiều giải pháp không thể kể hết, nhiều hình ảnh cũng không thể minh họa cho sự chuyển mình, thay da đổi thịt của vùng đất và con người quê hương Vĩnh Thạnh! Hãy một lần đến để cảm nhận...

Một mùa xuân nữa lại về với bộn bề công việc của nông gia vào những ngày mùa đầu xuân, hứa hẹn những đổi thay mới của xã nông thôn mới nâng cao trong một ngày không xa./.

